



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	สถานการณ์น้ำท่วม -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้เดินทางลงพื้นที่รพ.สต. โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูงกว่า 60 ซม. ทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ และได้ย้ายสิ่งของอุปกรณ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ขึ้นมายุริมถนน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากร สธ. ขอให้เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรค และเป็นที่ยึดมั่นสุขภาพอนามัยในภาวะน้ำท่วมให้กับประชาชน แม้ว่าหน่วยงานสาธารณสุขจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ขอให้ทุกคนทำดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงรักและห่วงใยประชาชนอยู่ตลอดเวลา
มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ทีวีช่อง 3 NBT	-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กำชับสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ด้านอุทกภัย ฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์ 2.เตรียมทีมดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันที่ โดยให้บริการ สนับสนุนทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 3.ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประสบภัยเตรียมจุดบริการนอกรพ. หากประชาชนไม่สามารถเดินทางมารพ.ได้ ให้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเตรียมทีมหมอครอบครัวติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังดูแลไม่ให้ขาดยา รวมถึงการดูแลฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม หากพื้นที่ใดต้องการยา เวชภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนอื่นๆ ขอให้แจ้งกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มติชน	เสนอ สปส.ขยายความคุ้มครองกรณีมีบุตรยาก -เสนอข่าว นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และนายภาคภูมิ สุกใส ผู้ประสานงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำตัวแทนกว่า 30 คน ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการประกันสังคม ขอให้พิจารณาขยายความคุ้มครองและให้บริการ 14 กรณีที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากสิทธิประกันสังคม โดยมีอีก 3 กลุ่มโรค ที่อยากให้พิจารณาเพิ่มเติม คือ 1.การรักษาภาวะมีบุตรยาก 2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาดลอง และ 3.การผสมเทียม
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า1	นมแม่ -เสนอสกู๊ป ผศ.ทัชชกร มหาแถลง ผู้ช่วยคณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยจนอายุครบ 2 ปี หรือมากกว่านั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรสนับสนุนให้แม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสธ. ในการส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย และมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ที่มารดาสามารถให้นมบุตรหรือปั้มนมในสถานประกอบการ แต่หลายสถานประกอบการเห็นความสำคัญและจัดให้มีห้องหรือสถานที่ดังกล่าว แต่ยังเป็นส่วนน้อย ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องนี้
กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ แนวหน้า M2F	โรคอ้วนในเด็ก -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เปิดเผยตัวเลขว่าปัจจุบันทั่วโลกมีเด็กอายุ 5-19 ปีเป็นโรคอ้วนมากถึง 124 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วง 40 ปีนี้ นอกจากนี้ เด็กอ้วนเกือบ 200 ล้านคนมีน้ำหนักเกินในระดับปานกลางหรือรุนแรง จำนวนเด็กที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นสูงมากในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกา และแคริบเบียน รัฐบาลต่างๆ ควรพิจารณาคุมเข้มการโฆษณาขนมขบเคี้ยว และการเก็บภาษีน้ำตาลประมาณ 20% จะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลได้ พร้อมเรียกร้องให้บริษัทผลิตอาหารระบุข้อมูลปริมาณเกลือ น้ำตาล และไขมันอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน	ห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด -เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรมทรัพยากร

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมออกกฎหมายลูกห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดน่านร่อง 20 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาขยะกันบูหรี่เคลื่อนชายหาด ว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะของสธ.ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ชายหาด แต่อยู่ระหว่างการหารือและพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในการออกประกาศเพิ่มเติมให้พื้นที่ชายหาดเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ด้วย หากสธ.จะดำเนินการเพิ่มเติมให้พื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ อาจจะต้องมีการหารือกับกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ว่า จะดำเนินการอย่างไรกับพื้นที่ชายหาดที่เหลือ ซึ่งการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ทั้ง 2 กระทรวงไม่ใช่เรื่องซ้ำซ้อน เพราะอย่างการห้ามสูบบุหรี่บนรถสาธารณะก็มีทั้งกฎหมายของ สธ.และของกรมการขนส่งทางบก ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก</p> <p>ด้าน รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า จากการทำวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ปี 2560 พบมีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานกำหนดประมาณ 27 เท่า</p>
The nation	<p>ปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทั่วโลกมีประชากรวัยทำงานประมาณ 300 ล้านคน มีกว่า 260 ล้านคนที่ประสบปัญหาโรคเครียด และสถิติผู้ที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับสายด่วน 1323 พบว่า วัยทำงานโทรเข้ามาปรึกษามากที่สุด จึงขอแนะนำ 6 หลักเกณฑ์ 8 เครื่องมือสร้างความสุขในชุมชน คือ 1.ค้นหาจุดดีของตัวเอง 2.มองหาจุดดีของคนอื่น 3.งดสุรา สารเสพติด บุหรี่ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย 4.ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว/องค์กร 5.จัดความสมดุลให้ชีวิต 6.เป็นจิตอาสาทำประโยชน์ให้ส่วนร่วม 7.หาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 8.พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี (พอเพียง)</p>
เว็บไซต์ Mthai	<p>ชื่นชมพยาบาล รพ.กระบี่</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง อ.เมือง จ.กระบี่ เด็กชายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ มีแผลที่แขนซ้าย หญิงสาวเจ้าของรถเก๋งรีบปฐมพยาบาลด้วยความชำนาญ พร้อมกล่าวว่า “รถซ่อมได้ คนสำคัญกว่า” โดยมีการแชร์คลิปขณะกำลังปฐมพยาบาล ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากโลกออนไลน์อย่างมาก ทราบภายหลังหญิงสาวรายนี้ทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่ รพ.กระบี่</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch